







COMPATRIOTES VISITEZ LA PHARMACIE PHAM-DOAN-DIEM A TOURANE

AU-MỸ

PHÁP

Pháp với Nga (tin Paris 5 Septem- bre). Đại sứ P. ép ở Moscow là M. Herbert...

Các báo Pháp bình phẩm đạo công điệp ấy nhiều lắm. Họ chắc rằng Đại sứ Nga không hề ở Paris lâu nữa...

ANH

Anh đối với Đức. Báo Times khuyến khích nên cần thận trọng để cho nước Đức mở nhiều cuộc công thi quả...

THỤY-SI

Hội Liên-quốc. Kỳ hội đồng thư tâm bởi Liên quốc đã họp buổi sớm ngày 5 Septembre là ngày thứ hai đầu tháng Septembre...

NGA

Theo các báo ở Helsingfors (Fin- lande) thì chính phủ Xô-viết đã di- động ra Lenigrad và Crimée...

Hãng thông tin «Tass» kháng ngôn về tin Statue (là tượng-liêu Xô-viết) bằng long dem các yêu cầu của các Công-ty dầu hỏa các nước mà «trình với một Hội-đồng trọng tài do liên-quốc tổ-chức.

THỜ-NHI-KỶ

Trong cuộc tuyên cử Quốc-dân hội nghị mới rồi, các người ủng cử về phái Bình-dân được thắng lợi.

HOA-KỶ

Chính-phủ dọc Đại-sứ Mỹ tại Pháp nên mau mau điều đình cho xong tờ thương ước Pháp-Mỹ. M. Claudel đại-sứ Pháp đã tới New York...

CÁC QUÍ KHÁCH TỚI ĐÔNG-HỚI

Cử tới nhà Nhatan-khách-sạn mới mở gần Hôtel tây thì có phòng ăn, phòng chá, phòng ngủ và buồng tắm, rất vệ sinh và cần thận.

NGUYEN-VAN-THONG

DIT TAN-THANH Falfoo Annam

Entreprise des travaux en Annam TRANSPORT D'AUTOMOBILE

Bảo lãnh cửa nhà và kiệu lương đạo lộ. Huấn bản tập hóa và cho thuê xe điện.

報對嘉孝 CỬA HÀNG THÊU DÁN ĐỒI-TRƯỜNG TỌ NHẤT Ở HUẾ

Việc đẹp, chữ tốt, làm cẩn thận và đúng ben. Bán tập hóa: Quốc kinh, Pháo Việt Nam v. v...

BỆNH QUI ĐÀ CÓ THUỐC TIỀN

Nếu ai mắc phải bệnh lệ hay đưng mai mà đã sưng khắp nơi rồi mà không khỏi và rất hôi nọc, hãy dùng đến thuốc của bản hiệu bệnh này...

HIỆU HƯƠNG-KỶ PHOTO

84 Rue Jules - Ferry Hanoi

Chụp ảnh mỹ-thuật và ảnh trắng men, bản các thư máy ảnh, kính, giấy, thuốc ảnh và các đồ dùng về việc làm ảnh...

LIÊN-THÀNH ĐÔNG-PHÁP SAN-VÁT

Cổ-phần hữu hạn Công-ty. Tư-bản 133.500\$00

Phòng phân phát: Khách-hội (Sài-gòn), Thành-Đức (Phan-thiết), Khách-hội (Sài-gòn), Đức-Thắng (Phan-thiết), Hưng-long (Phan-thiết), An-hải (Phú-hải), Hải-Tân (Phan-rì), Khách-thiện (Mũi-né), Thành-Đức (Phan-thiết)

VIỆT-NAM DƯỢC-PHÒNG

PHAM-DOAN-DIEM Tối-nghiep trường Y-khoa Hanoi Nguyên Báo-chức viên số 7-15 Annam

CÁO-BẠCH

Kính trieh các quý khách Bản-hiệu tôi bán thuốc lão xa gần trong ba xứ: Trung, Nam, Bắc Kỳ ta, đã được nhiều các quý-Khách ngợi khen.

Chữ nhân kinh cáo NGUYỄN-TRUNG-KHẮC dIT THÁI-LAI 103, Rue du Cuivre, 103 & NAM-ĐINH

PHARMACIE NGUYEN-VAN-TRI

Table with 2 columns: SẮNG, ĐỎ, CHỮA, NGŨA, TRÂM, MUỐN, NGÂN, MỘT, ĐAI, ĐINH, THUỐC, PHÙNG, LA, KỶ. Text describes various medicines and their uses.

Tiếng đồn vang.

Đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng đồn vang về mấy thứ thuốc của Hiệu chính Từ-ngọc-Liên 46 rue Principale à Dapeau...

CHỖ NÀY CHO THUÊ

MỘNG-LƯƠNG-ĐƯỜNG Pharmacie et médecin

Bản đường bán đủ các món thuốc sống, thuốc chín, có trừ bán các thứ đơn cao, huyền, tán của các nhà thuốc có danh trong cõi Á-đông...

Người Nam xin hãy giúp người nước Nam.

Hiện chúng tôi có bán đủ đồ tập hóa và hàng, tơ, lụa, như là đồ ăn mặc theo kim-thời như: Faux-cols, Régates, Chemises, Pyjamas, Giầy, vớ, nón vân vân, đủ hạng.

TÂN-LỢI TAILLEUR

May đồ tây phục, theo kiểu kim thời, đã khéo lại mau, laine nỉ đủ thứ.

MỘNG LƯƠNG THƠ QUÁN

Bán đồ các sách quốc văn xuất bản tại Nam Kỳ, Bán các thứ đồ dùng ở các nhà trường: Giầy, vớ, bút, mực, tranh quốc ngữ v. v.

VƯƠNG-GIA-NGẠI DIT HƯU-ANH

BUỒN BÁN TẬP-HÓA Có thể các thứ vật số hóa (may Âu-pho và Âu-phục) Hàng tơ trắng và đen (lụa, tuyến, len, lông, đai, dây, v.v.) của máy nhà kỹ-nghệ Trung-kỳ dệt ra, rất tốt và rất bền.

Chỗ này cho thuê

Directeur Bani Hoang-Thor-Khang. TIẾNG-DÀN Hachang